

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility and Sustainability)

บริษัท และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หรือไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลกระทบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ทั้งในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ดำเนินกิจการอย่างมีสำนึก โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เพื่อวางหลักการดำเนินกิจการให้พนักงานทุกคน ยึดถือโดยทั่วกัน

2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำการใดๆ ที่สื่อไปในทางคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการรับสินบน บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการแจ้งเบาะแสในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกิจการ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนในทุกระดับชั้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงาน ทั้งในด้านของสภาพการทำงานและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีและยุติธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค / ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้บริโภค / ลูกค้า

6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม โดยบริษัทบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัท และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานและใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทยังนำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท รวมถึงให้มีการสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรวม

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในการเติบโตอย่างมั่นคงและระยะยาวและมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานของโลกอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการประกอบกิจการ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ มุ่งประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงการส่งเสริม เปิดรับ และร่วมมือกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานอย่างยั่งยืนฉบับนี้นอกจากนี้ บริษัทสำรวจกระบวนการธุรกิจ

ของกิจการอยู่เสมอว่าก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคม หรือ สิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากมีความเสี่ยงหรือผลกระทบทางลบ บริษัทจะดำเนินการแก้ไข หรือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบดังกล่าวโดยเร็ว

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท